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Mættir:	  Bryndís	  (skólastjóri),	  Júlía	  (ritari	  og	  fulltrúi	  kennara),	  Svanhildur	  fulltrúi	  
kennara,	  Stefán	  (fulltrúi	  starfsmanna),	  Þórey	  (fulltrúi	  foreldra)	  og	  Marcelina	  
(fulltrúi	  nemenda).	  Aðrir	  boðuðu	  forföll.	  
	  
	  

1. Bryndís	  útskýrði	  feril	  skólanámskrár	  fyrir	  ráðinu	  sem	  hafði	  fengið	  hana	  
senda	  fyrir	  fundinn.	  	  Fundarmenn	  höfðu	  fengið	  send	  tvö	  skjöl,	  annars	  
vegar	  almennan	  hluta	  skólanámskrár	  og	  hins	  vegar	  starfsáætlun.	  
Bekkjanámskrár	  birtast	  á	  netinu	  og	  eru	  hluti	  starfsáætlunar.	  Óskað	  var	  
eftir	  athugasemdum	  og	  fram	  kom	  ósk	  um	  að	  fjarlægja	  texta	  um	  ferð	  
3.bekkjar	  í	  Mjólkursamsöluna	  þar	  sem	  hún	  yrði	  ekki.	  

2. Starfsáætlun	  skólaráðs	  birtist	  í	  starfsáætlun	  skólans.	  
3. Bryndís	  sagði	  frá	  því	  sem	  hæst	  hefur	  borið	  í	  starfi	  skólans	  þetta	  haustið.	  

Meðal	  annars	  var	  talað	  um	  :	  
	  

• Haustfundi	  fyrir	  pólska	  foreldra	  
• Aðalnámskrárvinnu	  með	  Mentor	  
• PBS	  hugmyndir	  á	  unglingastigi	  
• Ljósanæturgöngu	  nemenda	  og	  starfsfólks	  
• Ipad-‐væðingu	  á	  unglingastigi	  
• Vinnumat	  kennara	  
• Undirritun	  þjóðarsáttmála	  um	  læsi	  
• Forvarnardaginn	  
• Samræmdu	  prófin	  
• Leikskólasamstarf	  
• Markþjálfun	  á	  unglingastigi	  
• Norræna	  skólahlaupið	  
• Logos-‐kannanir	  í	  9.bekk	  
• Tengslakannanir	  	  
• Hreyfivikuna	  
• Fyrirhugaðar	  þemavikur	  -‐	  Marcelina	  sagði	  frá	  sinni	  upplifun	  af	  

þemadögum	  og	  vill	  halda	  hefðbundnu	  formi.	  
	  
	  
Fleira	  ekki	  gert	  og	  fundi	  slitið.	  
Fundargerð	  ritaði	  Júlía	  Jörgensen	  
	  


